

**แอร์เอเชียฉลอง 5 ปี “จอง จ่ายสะดวกที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11”  
บินคุ้มเริ่ม 477 บาทต่อเที่ยว พร้อมรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 5 กก.!**

แอร์เอเชีย ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ฉลองครบ 5 ปี บริการซื้อตั๋วและจ่ายเงินสะดวกง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ จัดโปรโมชั่นบินคุ้มสุด เส้นทางในประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ สุโขทัย ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ เชียงราย ราคาเริ่มต้น 477 บาทต่อเที่ยว เส้นทางระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ สุวีเขมา สุโขทัย สิงคโปร์ ญากง มาเก๊า เริ่มต้น 1,077 บาทต่อเที่ยว และบินตรงกรุงเทพฯ สุญี่ปุ่น เกาหลี บริสเบน เริ่มต้น 2,990 บาทต่อเที่ยว พร้อมโปรโมชั่นคุ้มสองต่อ เมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม รับน้ำหนักเพิ่มฟรีอีก 5 กิโลกรัม พิเศษเฉพาะจองและชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จองด่วนตั้งแต่ 24 พฤษภาคม-23 มิถุนายน 2562 เดินทาง 25 พฤษภาคม-30 กันยายน 2562

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า การสำรองที่นั่งและจ่ายเงินผ่านบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านที่มีตราสัญลักษณ์ ถือเป็นช่องทางที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการแอร์เอเชีย ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมาช่องทางจำหน่ายดังกล่าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสายการบินแอร์เอเชียและเคาน์เตอร์เซอร์วิสร่วมกันจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดตลอดทั้งปี และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน เราจะจัดโปรโมชั่นบินคุ้มในหลากหลายเส้นทาง ครอบคลุมทั้งไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดยเส้นทางภายในประเทศ เริ่มต้นเพียง 477 บาทเท่านั้น

“แอร์เอเชียพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายและชำระเงิน เพื่อขยายฐานและตอบสนองผู้ใช้บริการในหลากหลายกลุ่มมากขึ้น โดยช่องทางผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านที่มีตราสัญลักษณ์ ได้เข้าถึงผู้ใช้บริการทั้งกรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ สังเกตได้จากยอดการจองที่นั่งที่เติบโตมาพอใจมาตลอด ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดโปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งล่าสุดซึ่งนอกจากจะนำเสนอตั๋วราคาประหยัดแล้ว ยังเพิ่มน้ำหนักสัมภาระให้อีก 5 กิโลกรัม สำหรับผู้ซื้อน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม ซึ่งน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี” นายสันติสุขกล่าว

ด้านคุณวีระเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า สายการบินแอร์เอเชีย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ร่วมพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่ายินดีที่ฐานผู้ใช้บริการของสายการบินแอร์เอเชีย เข้ามาใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นจำนวนมาก โดยปี 2561 ที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตกว่าปี 2560 อยู่ที่ 15%

ในฐานะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการด้านการจองและรับชำระสินค้าและบริการมากกว่า 20 ปี มีเป้าหมายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอีก 10% ในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ให้ครอบคลุมและรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกที่มากขึ้น ทำให้การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทั้งบริการจองตั๋วเดินทาง (Book & Pay) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับเราเป็นอย่างดี

## Press Release



ดี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าสายการบินแอร์เอเชียที่ทำการจองเที่ยวบิน, ชำระเที่ยวบิน และซื้อน้ำหนักระเป๋า ผ่านร้านที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ด้วยจำนวนจุดให้บริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริการอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั้งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆรวมกว่า 13,000 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ